



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร. ๒๖๑๓๒ (มท.)

ที่ ชร ๐๐๒๓.๓/๒๓๓

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นอำเภอพาน

ตามที่จังหวัดเชียงรายได้แจ้งประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้อำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป ความละเอียดตามหนังสือจังหวัดเชียงรายที่ ชร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๕๓๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ดำเนินโครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดการถ่ายทำการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการศึกษา โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม DynEd ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพานแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานทราบ เพื่อประสานงานในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามกำหนดการต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณษา อุดมพิทยารัตน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๗๙๐๘ ๗๙๑๐ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๑.๓/๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายมนัส สุวรรณรินทร์)  
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย



ที่ ขร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ขร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๕๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๓/๙  
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดเชียงรายได้แจ้งประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องผลการคัดเลือก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้อำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นว่า ได้ดำเนินโครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงาน  
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดการถ่ายทำการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการพัฒนา  
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการมหาวิทยาลัยที่สามนครเชียงราย ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้เทศบาล  
นครเชียงรายทราบ เพื่อประสานงานในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ตามกำหนดการต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณษา อุดมพิทยารัตน์  
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๗๙๐๘ ๗๙๑๐ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส สุวรรณรินทร์)  
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย





กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ. เชียงราย  
 เลขรับ..... 155  
 วันที่..... 06 มี.ค. ๖๕๖๕  
 เวลา.....

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดการ ถ่ายทำการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน และเทศบาลนครเชียงราย ในการดำเนินการผลิต สื่อประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณษา อุดมพิทยารัตน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๙๐๘ ๗๙๑๐ เป็นผู้ประสานงาน

เรียน ท้องถิ่น จ. เชียงราย

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เรื่องเดิม ๘๑. มีประ: ๓๗ ผลการคัดเลือก

ผลงาน อบท. ที่ส่งผลการปฏิบัติงานดีเด่น ๒๕๖๔

(ส่งนรด์ดัดสื่อออกไป) มี อบท. ๑ ในพื้นที่ผ่านเกณฑ์

ตามประ: ๓๗. ๑ แห่ง ได้แก่ ทน. เชียงราย, อบต. เมืองพาน

ทต. ฟ้าฮ่งฯ และ ทต. แม่สายมีโครงการ

- เรื่องแจ้งเรื่อง ๘๑. มีกำหนดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ผลงานของ อบท. ปี ๒๕๖๔ ณ: เชียงราย วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๕

ณ: อบต. เมืองพาน ทต. ฟ้าฮ่งฯ ทน. เชียงราย

- เรื่องพิจารณา ๘๑. ทน. เชียงราย และ ส.ก.อบ. ทน.

เพื่อแจ้ง อบท. ที่เกี่ยวข้องมีประ: ๓๗. และ ดัดในทต. ฟ้าฮ่งฯ

สำนักงานเลขานุการกรม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

(นางสาวพิริยาพร ภูสมปองสวัสดิ์)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



วิมล  
 (นายมนัส สุวรรณรินทร์)  
 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

Handwritten signature in blue ink.






## สื่อกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

โครงการ “ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม DynEd ของโรงเรียนองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน)”

ตอน “ความเสมอภาคทางการศึกษา” ( หัวข้อด้านการศึกษา )  
สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
วัน เวลา 14 มกราคม 2565 เวลา 08.00-11.00 น.  
ความยาว 2 นาที

ที่	ภาพประกอบ	เสียงบรรยาย
1.	- ภาพโลโก้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อตอน Ins. วิถีชุมชน แลนด์มาร์ค	ดนตรี VO: ภาษาเป็นประตูสู่ความรู้ที่กว้างขึ้น นวัตกรรมและ เทคโนโลยีช่วยสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และ ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี
2.	เสียงสัมภาษณ์ นายยศวินทร์ ปิติภูวพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) Ins. ตามเสียงสัมภาษณ์  CG: ประชาชนจำนวน 8,740 คน มีความพึง พอใจต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองพาน โดยใช้ Program DynEd อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.8 นักเรียน จำนวน 129 คน มีความพึงพอใจต่อ การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองพาน โดยใช้ Program DynEd อยู่ ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86.14	<b>นายยศวินทร์ ปิติภูวพิพัฒน์ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองพาน :</b> <b>ประเด็น :</b> แนวคิดที่มาโครงการ / การนำโปรแกรมภาษา มาใช้ / ความเสมอภาคทางการศึกษา / พัฒนาและ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น ใน 3 ด้าน แนวคำตอบ • - เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอัน สั้น เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามที่ ตนเองสนใจ ไม่เฉพาะในเวลาเรียนหรือโรงเรียน อยู่บ้านก็สามารถเรียนได้ไม่มีอินเทอร์เน็ต สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้ 14 วัน ส่งผลให้ นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็น รูปธรรม - เป็นการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม ภาษาอังกฤษ (Program DynEd) ทำให้เราช่วย แบ่งเบาภาระครูผู้สอนลง

<p>ขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมด้วย DONTUN S5 Model</p> <p>N – NEEDs สำรวจความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน</p> <p>U – UNIVERSAL วิเคราะห์ความต้องการที่เป็นสากลที่สามารถใช้ได้จริงและเป็นที่ยอมรับ</p> <p>T - TECHNOLOGY นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา</p> <p>N - NETWORK สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม</p> <p>O – ORGANIZATION การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>D – DynEd โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม DynEd ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความแตกต่างไปจากวิธีการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบเดิมที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในท้องถิ่นได้เป็นนวัตกรรมประเภทการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม</li> <li>- นักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียนซึ่งบ่งบอกถึงความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสนองตอบต่อประชาชนผู้รับประโยชน์</li> <li>- พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นใน 3 ด้าน ที่เกิดกับผู้เรียน กับครู กับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> </ul>
<p>เสียงสัมภาษณ์ผู้เรียน กับครู</p> <p>Ins.ตามเสียงสัมภาษณ์</p> <p>CG: ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ S5</p> <p>S – SMILE ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน</p> <p>S – SMART ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น</p> <p>3. S – SKILL ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น</p> <p>S – SOCIAL MIND ผู้เรียนมีจิตสาธารณะเอื้อเพื่อแผ่ให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียน และสังคมมากขึ้น</p> <p>S – SOCIAL RESPONSIBILITY ผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม</p>	<p>ผู้เรียน กับครู :</p> <p>ประเด็น : ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ผู้เรียนกล้าแสดงออกและสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น การออกเสียง (DYNAMIC) ชัดเจน / ปัจจัยความสำเร็จ</p>
<p>4. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปกครอง</p>	<p>ผู้ปกครอง :</p>

	Ins.ตามเสียงสัมภาษณ์	ประเด็น : ความพึงพอใจ / สิ่งประทับใจ
5.	ประมวลภาพประทับใจ / กรุปชื้อตรอยยิ้ม	ดนตรี
6.	<p>โลโก้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.</p>  <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration</p> <p>ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐานเพื่อให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี.</p>	ดนตรี





## สัปดาห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.


โครงการ “มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย”

ตอน “ คุณคุณภาพผู้ผ่านยุคสมัย ” ( หัวข้อด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ )  
สถานที่ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
วัน เวลา 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.  
ความยาว 2 นาที

ที่	ภาพประกอบ	เสียงบรรยาย
1.	- ภาพโลโก้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อตอน Ins. วิถีชุมชน แลนด์มาร์ค	ดนตรี VO: การสร้างสังคมใหม่ของผู้สูงอายุจาก “ผู้เชี่ยวชาญการใช้ชีวิต” เพื่อให้ได้ “ คุณคุณภาพผู้ผ่านยุคสมัย ” เป็นกระบวนการทางสังคมที่นับเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้นำไปต่อยอดได้อย่างน่าสนใจ
2.	เสียงสัมภาษณ์ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) Ins.ตามเสียงสัมภาษณ์  รางวัลพระปกเกล้าทองคำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้าง สันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2561 จากสถาบันพระปกเกล้า - ได้รับประกาศนียบัตรให้เป็น “สมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO Global Network of Learning Cities: UNESCO GNLC)” โดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตขององค์การยูเนสโก - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น	<b>นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย :</b> <b>ประเด็น :</b> แนวคิดที่มาโครงการ / นวัตกรรมทางความคิดว่าด้วยเรื่องการสร้างสังคมใหม่ของผู้สูงอายุ / การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น / หลักสูตรการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ / ความยั่งยืนและการต่อยอดของโครงการ ได้ขยายเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ 5 ศูนย์ / การบูรณาการความร่วมมือ / ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ แนวคำตอบ • - มุ่งเน้นการเปลี่ยนเจตคติ และมุมมองต่อชีวิตของตัวผู้สูงอายุ และการสร้างความตระหนักรู้ต่อญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ จึงเน้นกิจกรรมมิติทางสังคม การออกแบบหลักสูตรจึงมีความแตกต่างจากที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม มากกว่ากระบวนการทางวิชาการ ผู้สูงอายุที่เข้ามาฝึกอบรมใน ม.วัยที่สามนครเชียงราย จะถูกมอง

<p>นำอยู่ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล ศูนย์ SMART – NET เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม</p> <p>“สุดยอดนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)</p>	<p>ว่าเป็น “ผู้เชี่ยวชาญการใช้ชีวิต” และเป็น “คนคุณภาพผู้ผ่านยุคสมัย”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น มีหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 5 แห่ง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาระดับประเทศ อปท. ทั่วประเทศ กระทรวง กรมต่าง ๆ มาศึกษาดูงาน กว่า 100 คณะ โดยบางแห่งนำไปใช้ใน อปท. ของตนเอง คณะกรรมการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้ เป็นปราชญ์ในชุมชน หลายๆ ด้าน มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ</li> <li>- ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ มีศักดิ์ศรี มีความสุข และลดการเกิดภาวะสมองเสื่อม</li> <li>- ผู้สูงอายุสามารถมีรายได้เสริมหลังจากการเรียนไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว เกิดการเรียนรู้ระบบการถ่ายโอนองค์ความรู้จากผู้สูงอายุไปสู่คนรุ่นหลัง</li> <li>- เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ทั้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ล้านนา มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองแห่งความสุข</li> </ul>
<p>3. 3. Ins.ตามเสียงสัมภาษณ์</p> <p>เสียงสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญการใช้ชีวิต” และเป็น “คนคุณภาพผู้ผ่านยุคสมัย”</p>	<p>ผู้สูงอายุในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญการใช้ชีวิต” และเป็น “คนคุณภาพผู้ผ่านยุคสมัย” :</p> <p>ประเด็น : ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ มีศักดิ์ศรี มีความสุข และลดการเกิดภาวะสมองเสื่อม</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สูงอายุสามารถมีรายได้เสริมหลังจากการเรียนรู้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว เกิดการเรียนรู้ระบบการถ่ายโอนองค์ความรู้จากผู้สูงอายุไปสู่คนรุ่นหลัง</li> <li>- เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ทั้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ล้านนา มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองแห่งความสุข</li> </ul>
4.	เสียงสัมภาษณ์ญาติผู้สูงอายุ Ins.ตามเสียงสัมภาษณ์	ญาติผู้สูงอายุ : ประเด็น : ความพึงพอใจ / สิ่งที่ประทับใจ
5.	ประมวลภาพประทับใจ / รอยยิ้มผู้สูงอายุ	ดนตรี
6.	<p>โลโก้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.</p>  <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration</p> <p>ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐานเพื่อให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี.</p>	ดนตรี